

## กิจกรรมนโยบายสร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do & Don't

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดกิจกรรมนโยบายสร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do & Don't โดยนำมาตรการ No Gift Policy มาใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับข้าราชการปฏิบัติตนทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย นายบำรุง โพธิ์ศิลา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้มอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต.บางเตือ และได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งเป็นการณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

๑. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือองรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

๒. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตืองดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

๓. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือต้องไม่แสวงหาเพื่อ ให้ได้มาซึ่ง ของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่างๆตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

การนำนโยบาย No Gift Policy มาปฏิบัติเป็นการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม ทำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า



